
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ 2 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 3 

ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน 4 

*********************** 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. ศ.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรรมการ 
๔. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ 
๕. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
๖. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๗. ศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๘. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 

  ๙. ศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐. อ.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๑. รศ.พัชราพร เกิดมงคล หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. ผศ.ณัฐนารี เอมยงค์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๓. ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม กรรมการ 
๑๔. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๕. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. รศ.พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๗. ผศ.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๑๘. อ.วิสันติ เลาหอุดมโชค หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            กรรมการ 
๑๙. รศ.มลินี สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๐. ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. นางสาววิไล กลัดพรหม ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๒. นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 

 8 
ผู้ไม่มาประชุม 9 

๑. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๒. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
๓. ผศ.ศิราณี ศรีใส ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

๔. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
 10 



 

 

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม  1 

๑. ผศ.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
๒. นางสาวสุนันทา ไตรภพ หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๓. นายเฉลิมมงคล  จันทรแขวก หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๔. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 2 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 3 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ก่อน4 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คณะได้จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ดังน้ี 5 

  ๑) มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร โดย รศ.พัชราพร เกิดมงคล เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ 6 

มอบเงินบริจาคให้คณะ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วัตถุประสงค์เพ่ือมอบให้คณะ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 7 

และมอบให้ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท) 8 

 ๒) คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ มอบเงินบริจาคให้คณะ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 9 

จากน้ันประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการลดการใช้กระดาษ10 

ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคร้ังน้ี ได้จํานวน ๑๙๔ ปอนด์ และดําเนินการประชุมตาม11 

ระเบียบวาระ ดังน้ี 12 
 13 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 14 

 ๑.๑  เรื่องแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 15 

 ๑.๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี  16 

  ๑)  แสดงความยินดี นางสาววรางคณา จันทรสุข ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 17 

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชนรุ่นท่ี ๒๖ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองควบคุมโรคและภัย18 

สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เน่ืองในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของกรมควบคุมโรค 19 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรม20 

ควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 21 

  ๒) แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ย้ิมเท่ียง ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร22 

บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นท่ี ๓๐ เน่ืองในโอกาสได้รับแต่งต้ังให้ดํารง23 

ตําแหน่ง คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24 

  ๓) แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 25 

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ต้ังแต่วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 26 

  ๔) แสดงความยินดี คุณจําเริญ แหวนเพ็ชร ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข27 

ศาสตร์) รุ่นท่ี ๓๘ สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นท่ี ๑๒ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้ว่า28 

ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 29 

   30 

 31 



 

 

๓

  ๑.๑.๒ แนะนําบุคลากรใหม่ 1 

   อ.เมธิณี พิพัฒนา  อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา 2 

  ท่ีประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

  ๑.๒   เรื่องสําคัญ 5 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจ้งจากทีมบริหาร 6 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มี7 

นโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Mahidol University Sustainability Action) โดยมี8 

ยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์9 

องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานให้ได้รับการข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจากองค์การ10 

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะกรรมการดําเนินการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 11 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําข้อมูลและเอกสารรายละเอียด12 

ประกอบการจัดทํารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพ่ือเสนอขอข้ึนทะเบียนต่อไป นอกจากน้ีได้มีการ13 

กําหนดการเปิดตัว (Kick-off) โครงการดังกล่าว โดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 14 

กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ - 15 

๑๒.๐๐ น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  16 

  ท่ีประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 
   ๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะฯ 19 

ไม่มี 20 
 21 

   ๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากสภาบุคลากรสายสนับสนุน 22 

        ไม่มี 23 
 24 
   ๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากภาควิชา 25 

  ๑) รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งขอเชิญร่วมทําบุญภาควิชา ในวันท่ี ๔ 26 

มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 27 

  ๒) ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ขณะน้ี28 

ภาควิชาได้ย้ายท่ีทําการช่ัวคราว ไปท่ีอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑) ช้ัน ๑๐ 29 

  ๓) รศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซ่ือ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แจ้งดังน้ี 30 

      (๑) ขอเชิญร่วมทําบุญภาควิชา ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. 31 

      (๒) ประชาสัมพันธ์ เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล32 

เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ระยะเวลา ๔ เดือน 33 

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 34 
 35 
 36 



 

 

๔

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 1 

 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2 

โดยไม่มีการแก้ไข 3 

 ท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 4 
 5 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 6 

 ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา7 

สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   8 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีความประสงค์9 

เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและ10 

ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระการปรับปรุงหลักสูตร คือ มีการรับอาจารย์ใหม่ มี11 

อาจารย์ท่ีเกษียณอายุการทํางาน ลาออก และปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีในการดูแลหลักสูตร รวมท้ังยังมีอาจารย์12 

จากภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ท่ีมีส่วนร่วมในการสอน การเป็นคณะกรรมการควบคุม13 

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 14 

สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอ15 

ปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร  16 

  อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกล่ันกรองหลักสูตร ดังน้ี   17 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   18 

    - ท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม 19 

๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 21 

วิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีเสนอ 22 

         มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 23 
  24 
 ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ25 

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  มีความประสงค์27 

เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตร28 

ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสาระการปรับปรุงหลักสูตร คือ เน่ืองจากมีอาจารย์29 

บรรจุใหม่ จึงขอปรับรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการ30 

หลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  31 

  อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกล่ันกรองหลักสูตร ดังน้ี   32 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕     33 

   - ท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม 34 

๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 35 



 

 

๕

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 1 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 2 

ตามท่ีเสนอ 3 

 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 4 
 5 
 ๓.๓  พิจารณานักศึกษาโอนย้ายหลักสูตร     6 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข7 

ศาสตร์) นางสาวฐิติกานต์ สาครน้อย รหัส 6408093 ช้ันปีท่ี ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอโอนย้ายหลักสูตร 8 

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เข้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ9 

ความปลอดภัย)  โดยผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 10 

๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

 ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า เน่ืองจากนักศึกษาขอโอนย้ายหลักสูตร และได้ผ่านการศึกษาช้ันปี12 

ท่ี ๑ ไปแล้ว จึงเป็นห่วงเรื่องการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ13 

ปลอดภัย) ซ่ึงมีแผนการเรียนท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ีทางภาควิชาฯ จะต้องจัดแผนการศึกษาให้ชัดเจน และช้ีแจง14 

นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาวิชาฟิสิกส์ร่วมกับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑  15 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาวฐิติกานต์ สาครน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิทยา16 

ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โอนย้ายเข้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 17 

 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 18 
 19 
 ๓.๔ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี         20 

๓ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 21 

    รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง ปฏิทิน22 

การศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๓ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดเอกสาร23 

ประกอบการประชุม 24 

  ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งข้อสังเกตดังน้ี 25 

๑. กําหนดวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ และวันสุดท้ายของสัปดาห์ออกฝึกปฏิบัติงาน26 

ตรงกัน 27 

๒. เพ่ิมเติมวันหยุดราชการประจําปี คือ วันเข้าพรรษา และวันปีใหม่ปี ๒๕๖๗ 28 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม29 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๓ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเพ่ิมเติมวันหยุดราชการตามท่ีเสนอ 30 

 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 31 
 32 
 ๓.๕  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง เครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕  33 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน แจ้งว่า ตามท่ีสโมสรนักศึกษา คณะ34 

สาธารณสุขศาสตร์ เห็นควรว่านักศึกษาในช้ันปีท่ี ๓ และ ช้ันปีท่ี ๔ ในแต่ละสาขาวิชามีเครื่องแบบประจํา35 



 

 

๖ 

สาขาวิชา เพ่ือสวมใส่ในการปฏิบัติงานต่างๆ และสวมใส่ในการเรียนวิชาปฏิบัติของสาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชา1 

เองแล้ว จึงควรมีกฎระเบียบการแต่งกายของเครื่องแบบประจําสาขาวิชา น้ัน 2 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การกําหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 3 

มหิดล ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 4 

โดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและให้มีความเท่าเทียมกัน เพ่ือพัฒนานักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็น5 

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีระเบียบวินัยอันดี คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง เครื่องแต่งกายของ6 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุป7 

สาระสําคัญให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกาย ดังต่อไปน้ี  8 

๑. สวมเส้ือปฏิบัติการ ท้ังนักศึกษาชายและหญิง สวมเป็นเสื้อนอก โดยติดกระดุมด้านหน้า 9 

ครบทุกเม็ด 10 

๒. นักศึกษาหญิง สวมกระโปรงสีดําหรือสีกรมท่าทรงสุภาพ ไม่รัดรูป หรือกางเกงขายาวท่ีมี11 

ทรงและสีสุภาพ ไม่ขาดหรือมีรอยแหว่ง และไม่มีลวดลาย 12 

๓. นักศึกษาชายสวมกางเกงสีดําหรือสีกรมท่าหรือกางเกงขายาวท่ีมีทรงและสีสุภาพ ไม่ขาด13 

หรือมีรอยแหว่ง 14 

  ๔. ท้ังนักศึกษาชายและหญิง สวมรองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย 15 

  ๕. นักศึกษาทุกคนสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ 16 

 ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือไม่ให้ช่ือประกาศคณะ ซํ้าซ้อนกับช่ือประกาศเร่ืองเครื่องแต่งกายของ17 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้เพ่ิมคําว่า “ปฏิบัติการ (เสื้อช็อป)” หลังคําว่า เครื่องแต่งกาย  18 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง เครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะ19 

สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปรับแก้ช่ือประกาศตามที่ท่ีประชุมเสนอ 20 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 21 
 22 
 ๓.๖ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกและในสถานท่ีต้ังของสํานักงานคณบดี คณะ23 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   24 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะมีนโยบายการพัฒนาและจัดการสถานท่ีให้เป็นรูปแบบ Pool 25 

Resources เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของคณะ ลดการใช้ทรัพยากร และการดําเนินไปอย่างมี26 

ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด สํานักงานคณบดี คณะ ได้มีการปรับวิธีการปฏิบัติงานโดยการใช้27 

เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีแนวทางดําเนินงานแบบ new normal โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน28 

สนับสนุนพันธกิจหลัก หรือกิจกรรมของคณะ และยังคงไว้ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่กระทบต่อ29 

ผู้รับบริการ 30 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงาน ของสํานักงานคณบดี  31 

คณะเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและภาระงานของคณะ ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในรูปแบบ 32 

Pool Resources และ Co-Working Space และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนด33 

วันทํางาน เวลาทํางาน และสถานท่ีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Flexible Time & 34 

Workplace) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ เร่ือง การปฏิบัติงานนอกและในสถานท่ีต้ัง ของ35 



 

 

๗

สํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดย1 

สรุปสาระสําคัญดังน้ี 2 

   ๑. ให้บุคลากรของคณะ ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง โดยให้หัวหน้างานรับผิดชอบบริหารจัดการ3 

จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน กํากับดูแลการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการเหลื่อมเวลาใน4 

การทํางานการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทํางานในสํานักงาน ๓ วันต่อสัปดาห์ 5 

  ๒. ให้บุคลากรของคณะ ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง โดยการปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีพักอาศัยของ6 

บุคลากร หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีสามารถปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา และผู้รับบริการได้อย่างมี7 

ประสิทธิภาพ ให้หัวหน้างานรับผิดชอบบริหารจัดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน กํากับดูแลการดําเนินงาน 8 

และบุคลากรต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีเหมาะสม จัดการเข้าถึงระบบข้อมูล ระบบสื่อสารท่ีจําเป็นสําหรับ9 

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง และจะต้องเตรียมความพร้อมรับการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชา โดย10 

กําหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังได้ไม่เกิน ๒ วันต่อสัปดาห์ โดยให้มีการบันทึกเวลาเข้า – ออกในการ11 

ปฏิบัติงานทางออนไลน์ 12 

  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 13 

๑. การติดต่อประสานงานกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง 14 

๒. การบริหารจัดการระบบภายใน การแบ่งส่วนความรับผิดชอบขอบเขตงานของบุคลากรใน   15 

แต่ละงานให้ชัดเจน 16 

๓. เสนอให้เขียนครอบคลุมชัดเจน เช่น การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง ยกเว้นกรณีได้รับ17 

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ศึกษาฝึกอบรม งานวิจัย อ่ืนๆ  18 

๔. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ไม่เกิน ๒ วันต่อสัปดาห์ จะต้องไม่ใช่ ๒ วันติดต่อกัน 19 

๕. ให้ทดลองปฏิบัติเป็นระยะเวลา ๓ เดือน และประเมินผลเพ่ือให้เห็นปัญหาอุปสรรค 20 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในแต่ละงานจะมีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ในสถานท่ีต้ัง และจะทําหน้าท่ี21 

ประสานงานติดต่อประสานงานบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ต้ัง 22 

มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกและในสถาน23 

ท่ีตั้งของสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้เพ่ิมเติมข้อความในประกาศ 24 

“โดยไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต่อเน่ืองติดต่อกัน ๒ วัน” หลังข้อความ “การปฏิบัติงานนอกสถาน25 

ท่ีต้ังได้ไม่เกิน ๒ วันต่อสัปดาห์”  และให้ทดลองนําไปปฏิบัติเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 26 

มีนาคม เมษายน ๒๕๖๖) จากน้ันให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุม27 

คณะกรรมการคณะ รับทราบต่อไป 28 
 29 

๓.๗  พิจารณาการใช้พ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค์ ช้ัน ๕ 30 

          ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีแผนพัฒนาปรับปรุง31 

พ้ืนท่ี อาคารอเนกประสงค์ช้ัน ๕ บางส่วน เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีการเรียนรู้แบบ Co-learning Space สําหรับ32 

นักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทย์ศาสตร์  ซึ่งจาก33 

การออกแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีบางส่วนของคณะสาธารณสุข-34 

ศาสตร์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และของหอสมุดและคลังความรู้ 35 



 

 

๘

 ดังน้ัน หอสมุดและคลังความรู้ จึงขอให้คณะดําเนินการจัดทําบันทึกการขอเข้าใช้พ้ืนท่ีของ1 

หอสมุดและคลังความรู้ (อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน ๕) โดยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีคณะมีความประสงค์จะใช้2 

งานอยู่ รวมถึงพ้ืนท่ี Co-Learning Space ด้วย ตามหนังสือหอสมุดและคลังความรู้ ที่อว ๗๘.๒๙/๑๑๔๕ ลง3 

วันที ่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาการใช้พ้ืนท่ี อาคาร4 

อเนกประสงค์ ช้ัน ๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า พ้ืนที่อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน ๕ เป็นอาคารท่ีใช้ร่วมกัน ๓ คณะ 6 

คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยช่วงแรกของการใช้พ้ืนท่ี7 

ไม่ได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ การใช้พ้ืนท่ีจึงเป็นลักษณะของการท่ีพ้ืนท่ีส่วนน้ันท่ีติดพ้ืนท่ีคณะใดให้คณะน้ันใช้8 

พ้ืนท่ี จึงเหลือพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าใช้พ้ืนท่ี และมีส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีของห้องสมุด ในส่วน9 

พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล ถ้ามีการนําพ้ืนท่ีมาใช้ประโยชน์เพ่ือจัดการเรียนการสอน จะไปกล่าวอ้างสิทธ์ิไม่ได้ 10 

ในปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นหลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ันเจ้าภาพ11 

ในการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย แต่ถ้าเป็นพ้ืนท่ี12 

ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ห้องสมุดมีสิทธ์ิท่ีจะได้ประโยชน์พ้ืนท่ีดังกล่าวได้ และเห็นว่าคณะไม่ได้ขอยืมในการขอเข้าใช้13 

พ้ืนท่ี แต่คณะยังมีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอยู่เพ่ือจัดการเรียนการสอน การบริการนักศึกษา และภาคีเครือข่าย14 

ต่างๆ นอกจากน้ีคณะได้รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ตลอดมา 15 

 รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า เดิมพ้ืนท่ี ช้ัน ๕ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงเสนอให้ รศ.เฉลิมชัย 16 

ชัยกิตติภรณ์ ซ่ึงเป็นคณบดีสมัยน้ันได้หารือเข้าใช้พ้ืนท่ีกับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นสํานักงานคณบดีช่ัวคราว17 

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีคณะทําการก่อสร้างอาคารใหม่ จึงไม่ทราบเรื่องหลักฐานท่ีชัดเจน แต่เห็นด้วยว่าขณะน้ีคณะ18 

ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนจากพ้ืนท่ีอยู่ 19 

 ประธานฯ แจ้งว่า ได้เคยหารือร่วมกับ ผศ.นพพล เผ่าสวัสด์ิ ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้ 20 

คณบดีเวชศาสตร์เขตร้อน และคณบดีทันตแพทยศาสตร์ เห็นว่าปัจจุบันนักศึกษาใช้หนังสือน้อยลง จึงได้เสนอ21 

ความคิดร่วมกันที่จะลดพื้นท่ีช้ันวางหนังสือ และนําพ้ืนท่ีไปพัฒนาเป็น Co-Learning Space ปรับพ้ืนท่ีให้22 

ทันสมัยมากข้ึน  23 

 รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งเพ่ิมเติมว่า เสนอให้ห้องสมุดเปิดให้บริการถึง ๒๔.๐๐ น. และเห็นด้วย24 

ท่ีปรับพ้ืนท่ีให้ทันสมัย จัดพ้ืนท่ีเป็นห้องสําหรับหารือ หรือห้องบรรยายให้กับหลักสูตร หรือจัดพ้ืนท่ีบางส่วนให้25 

สามารถนําเครื่องด่ืมเข้ามาได้ 26 

 นอกจากน้ีเห็นว่า ห้องสมุดเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางให้คํานวณแต่ละคณะให้เท่ากัน และให้แยกช้ันท่ี27 

เป็นพ้ืนท่ีสํานักงาน พ้ืนท่ีภาควิชา ดูตัวเลขค่าใช้ไฟฟ้าท่ีแท้จริง และหารือกับหอสมุดฯ ถึงแนวทางบริหารจัดการ28 

ในงบประมาณท่ีจํากัดเพ่ือหาทางออกในระยะเวลา ๕ ปี  29 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าอาคารเนกประสงค์ (เดือน30 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ซ่ึงเป็นค่าใช้ไฟฟ้าท้ัง ๓ คณะ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการใช้ไฟฟ้าร้อย31 

ละ ๒๕.๓๓ เป็นเงิน ๑,๓๓๙,๒๗๒.๐๙ บาท จึงเห็นว่าจะเสนอให้ห้องสมุดปิดแอร์บางส่วนเพื่อลดค่าไฟฟ้า 32 



 

 

๙

 ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า เดิมพ้ืนท่ีห้องสมุดเป็นห้องสมุดของแต่ละคณะ หลังจากน้ันห้องสมุด1 

แต่ละคณะได้ไปข้ึนกับหอสมุดฯ ซ่ึงเป็นข้อตกลงในการบริหารบุคคลและทรัพยากรในห้องสมุดไม่รวมถึงค่า2 

สาธารณูปโภค เน่ืองจากยังคงใช้พ้ืนท่ีของอาคารในแต่ละคณะอยู่ อาจจะเป็นข้อตกลงต้ังแต่แรก 3 

 ประธานฯ แจ้งว่า จะขอนําเรื่องการใช้พ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค์ ช้ัน ๕ ไปหารือกับ ผศ.นพพล  4 

เผ่าสวัสด์ิ ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้ โดยจะของบประมาณคณะเพ่ือปรับปรุงห้องเรียน และขอความ5 

ร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชา ประชาสัมพันธ์บุคลากร นักศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 6 

    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณบดีและทีม ร่วมกันหารือเรื่องการใช้พ้ืนท่ีอาคาร7 

เอนกประสงค์ ช้ัน ๕ กับผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้ และนําเสนอรายละเอียดการหารือแจ้งให้ท่ีประชุมฯ 8 

ทราบต่อไป 9 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 10 

 11 

๓.๘  พิจารณาพ้ืนท่ีจัดโครงการสัมมนาด้านสาธารณสุขของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  12 

มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 13 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ี ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 14 

ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาด้านสาธารณสุข สําหรับนักศึกษา หลักสูตร ส.ม. (หลักสูตร15 

นานาชาติ) จํานวน ๑๖ คน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา PHID 669 16 

Public Health Skills and Leadership Development ณ จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๗ 17 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๕ วัน) เป็นจํานวนเงิน ๓๓๒,๘๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนสองพันแปดร้อยห้าบาท18 

ถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้หลักสูตร ส.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ น้ัน 19 

  เน่ืองจากคณะกรรมการประจําคณะ ได้ให้นโยบายการใช้พ้ืนท่ีสูงเนิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือ20 

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังน้ีด้วยหลักสูตรส.ม. ได้มีการพิจารณาการใช้พ้ืนท่ีอ่ืน จึงขอให้ทาง21 

หลักสูตรฯ เข้าช้ีแจงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

  ประธานฯ แจ้งขออนุญาตให้ รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา23 

บัณฑิต เข้าช้ีแจงการใช้พ้ืนท่ีจัดโครงการสัมมนา 24 

  รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล แจ้งว่า การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของหลักสูตร ส.ม. เป็น25 

กิจกรรมหลักท่ีจัดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกิจกรรมและสร้างระบบคิด26 

จากผู้ปฏิบัติในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง ในละปีหลักสูตรจะกําหนด Theme ท่ีเหมาะกับสถานการณ์ ณ ขณะน้ัน จาก27 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อ28 

ระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจจังหวัดน้อยท่ีสุดในประเทศ นักศึกษาของหลักสูตรจึงต้องไปเรียนรู้และ29 

ถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ีของจังหวัด ทางหลักสูตรได้มีการจัดทําปฏิทินประจําปีเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนท้ัง30 

ระบบตลอดปีการศึกษาไว้ล่วงหน้า 31 

  ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ได้หารือการใช้พ้ืนท่ี32 

ศูนย์วิจัยฯ อําเภอสูงเนิน ให้เกิดประโยชน์ และความเป็นไปได้ท่ีจะใช้พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีในการศึกษางานนอกสถานท่ี 33 

ซ่ึงมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ืออํานวยความสะดวกใน34 



 

 

๑๐ 

การฝึกอบรมหรือเข้าพัก แต่ยังไม่มีแผนการดําเนินการ จึงขอเสนอว่าน่าจะมีการหารือวางแผนให้ชัดเจน ด้วย1 

ระยะเวลากระช้ันชิดหลักสูตร ส.ม. ได้มีการวางแผนการศึกษาเรียนรู้ Learning Outcome ไว้ชัดเจน และ2 

สถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เอ้ืออํานวยให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาหลักสูตร ส.ม. สําหรับพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยฯ        3 

สูงเนิน ด้านการหาแหล่งเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงในพ้ืนท่ีสูงเนินท่ีจะใช้ประโยชน์ เช่น การเรียนรู้ พ้ืนท่ีฝึกงานด้าน4 

สิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยฯ ด้านชุมชน รวมท้ังหลักสูตรต่างๆ ในเรื่องระบบบริการสุขภาพ กลไกการเรียนรู้5 

บริการสุขภาพ เช่น จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี6 

ความเข้มแข็งในการทํางานร่วมกับสาธารณสุข ขณะน้ีคณะอาจจะหารือเพ่ือเตรียมการให้หลายๆ หลักสูตรได้7 

ทราบว่าคณะได้เตรียมข้อมูลการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีสูงเนิน และยังมีโครงการใหม่ๆ ท่ีได้ร่วมกับภาคเอกชนด้าน 8 

Wellness และเห็นด้วยท่ีให้หลักสูตร ส.ม.ดําเนินการจัดสัมมนาตามโครงการท่ีได้เตรียมการไว้ โดยมีเง่ือนใขใน9 

การเรียนรู้ในลําดับต่อไป 10 

  รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า การจัดการศึกษาดูงานต้องดูท่ีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นําไปสู่11 

สัมฤทธิผลและวางแผนการถอดบทเรียนในการดําเนินการหลักสูตร จึงเห็นด้วยให้จัดพ้ืนท่ีตามท่ีหลักสูตรเสนอ 12 

นอกจากน้ียังเห็นว่าคณะมีทรัพยากรท่ีสูงเนิน มีงบประมาณท่ีได้พัฒนาด้านเกษตรกรรม ดังน้ันศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน 13 

ต้องทํารายละเอียดต่างๆ เช่น จํานวนท่ีพัก พ้ืนท่ีศึกษาดูงาน การใช้จ่าย อุปกรณ์อํานวยความสะดวก เสนอให้14 

ภาควิชา/ หลักสูตรเพ่ือนําไปบริหารจัดการ หรือเสนอให้หน่วยงานในพ้ืนท่ี หรือมีการประสานผ่านเครือข่ายจะมี15 

ส่วนลดหรือจัดบริการเพ่ิมเติม และควรต้ังเป้าหมาย ๑ - ๒ กิจกรรม/ เดือน  16 

  ผศ.ณัฐนารี เอมยงค์ แจ้งว่า ด้วยการจัดศึกษาดูงานของหลักสูตรจะเป็นการประสานเครือข่าย17 

จากลูกศิษย์ท่ีนําเสนอปัญหาให้เข้ามาช่วยดูแล และสามารถต่อยอดประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้วยไม่ทราบข้อมูล18 

พ้ืนท่ีของสูงเนิน และไม่รู้จักคนในพ้ืนท่ีในชุมชน จึงเสนอให้มีผู้ประสานงานในชุมชนท่ีสามารถติดต่อขอความ19 

ช่วยเหลือ ขอข้อมูลต่างๆ  20 

  รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า ถ้าคณะจะฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยฯ น่าจะหาคนท่ีสามารถประสาน21 

พ้ืนท่ี สามารถบอกจุดอ่อน จุดแข็งพ้ืนท่ีได้ คณะต้องเตรียมการว่าพ้ืนท่ีจะสามารถเข้ากับรูปแบบใด ในเรื่อง22 

งบประมาณบริหารจัดการของภาควิชาถ้าจะใช้พ้ืนท่ีต่างจังหวัดยังไม่เพียงพอ 23 

  ประธานฯ เสนอว่าถ้าเป็นได้การกําหนด Theme ในการจัดสัมมนาศึกษาดูงานครั้งต่อไป ขอให้24 

พิจารณา Theme ท่ีสามารถใช้พ้ืนท่ีสูงเนินท่ีรองรับ Theme ได้ กรณีไม่สามารถใช้พ้ืนท่ีสูงเนินได้ขอให้ทํา25 

หนังสือแจ้งรายละเอียดสาเหตุให้ทราบ โดยไม่ต้องเข้าช้ีแจงเหตุผลต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป คณะขอให้ภาควิชา/26 

หลักสูตรค่อยๆ หาโอกาสท่ีจะใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีสูงเนิน 27 

  รองคณบดี แจ้งว่า ศูนย์วิจัยฯ มีค่าใช้จ่าย เดือนละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีรายรับ จึง28 

เสนอให้หลักสูตรท่ีมีความพร้อมมาใช้ประโยชน์ 29 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรฯ จัดโครงการสัมมนาด้านสาธารณสุขของ30 

นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ณ จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี ตามท่ีเสนอ 31 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 32 
 33 
๓.๙  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติการประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน     34 

ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ 35 



 

 

๑๑ 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะเห็นสมควรให้กําหนดแนวปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ท่ี1 

ได้รับอนุมัติให้ลาไปประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จัดทํารายงานผลการ2 

ประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชารายงาน3 

ตามลําดับจนถึงคณบดี ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศฉบับน้ี ภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีสิ้นสุดการขออนุมัติ 4 

เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของการลาดังกล่าว   5 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการขออนุมัติการประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 6 

ปฏิบัติงานวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปอย่างเหมาะสม คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง 7 

แนวปฏิบัติการขออนุมัติการประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผล8 

บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

 ประธานฯ แจ้งว่า เม่ือได้รับการอนุมัติให้ลาไปประชุมสัมมนาฯ ขอให้การจัดทํารายงานผลการ10 

ประชุมฯ เพ่ือที่คณะจะได้นําเอกสารไปใช้ประกอบตัวช้ีวัดเรื่องการพัฒนาบุคลากร TQA, EdPEx  ดังน้ัน เพ่ือให้11 

สะดวกและไม่ให้เป็นภาระในการจัดทํารายงาน จึงเสนอให้จัดทํารายงานตามแบบฟอร์มตามเอกสารท้าย12 

ประกาศ โดยเสนอให้ปรับแบบฟอร์มให้ง่าย สะดวกต่อการกรอกข้อมูล ถ้าการประชุมน้ันมีบุคลากรหลายคน13 

ประชุมในเรื่องเดียวกันให้กรอกแบบฟอร์มคนเดียวพร้อมรายช่ือบุคคลท่ีร่วมประชุม ส่วนภาควิชาท่ีจัดประชุม14 

วิชาการสามารถแนบโครงการประกอบ  15 

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตในการปรับแบบฟอร์มรายงาน มีข้อเสนอแนะดังน้ี 16 

๑. ปรับหัวข้อช่ือรายงาน “องค์การระหว่างประเทศ”  17 

๒. ปรับส่วนท่ี ๒ ข้อ ๒.๓ ประโยชน์ท่ีได้รับ ปรับเป็นช่องให้คลิก เช่น พัฒนาการเรียนการสอน 18 

พัฒนางานวิจัย 19 

๓. เสนอให้สามารถกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ และสามารถแนบไฟล์ได้ 20 

       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติการ21 

ประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ปรับแบบฟอร์มรายงานตามท่ีประชุม22 

เสนอ 23 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 24 

 25 

๓.๑๐ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร และ 26 

ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 

 ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ี คณะได้ออกประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย28 

ค่าตอบแทนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 29 

ซ่ึงได้มีการใช้ปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ มาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึง30 

จําเป็นต้องมีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคณะ ให้มากย่ิงข้ึน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี31 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไข ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์32 

และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  33 



 

 

๑๒

  ในการน้ี คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน1 

วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม 2 

พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

  รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า กรณีท่ีคณะมีรายได้จากการจัดประชุมไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ4 

แผ่นดิน แต่ใช้รายได้ส่วนงาน การกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนอกเหนือประกาศคณะ 5 

สามารถจ่ายได้แต่ต้องมีโครงการรองรับ  6 

  ประธานฯ แจ้งว่า รายละเอียดตามประกาศ ข้อ ๖ เม่ือมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนใน7 

อัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี ให้เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 8 

  รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัตชกิจ แจ้งว่า จากประกาศฯ ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศต่างๆ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี9 

เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการเรียนการสอนซ่ึงไม่สอดคล้องกับช่ือประกาศฯ  10 

  ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้เข้าใจเสนอให้แก้ไขช่ือ (ร่าง)ประกาศ เป็น “ประกาศคณะ เรื่อง 11 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา 12 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕” 13 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ ตามท่ีเสนอ โดยแก้ไขช่ือประกาศเป็น 14 

“เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการจัดประชุม อบรม 15 

สัมมนา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖”  16 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 17 

 18 
๓.๑๑ เสนอช่ือศิษย์เก่าเพ่ือเข้าร่วมโครงการ Mahidol University Alumni Recognition 19 

  ประธานฯ แจ้งว่า กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Mahidol 20 

University Alumni Recognition ครั้งท่ี ๒ จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงานเสนอช่ือศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงและ21 

เป็นท่ียอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่วนงาน เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 22 

Mahidol University Alumni Recognition จํานวน ๒ ท่าน เสนอกลับไปยังหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการ23 

นักศึกษา ภายในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  24 

ท้ังน้ีคณะกรรมการพัฒนาด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการ25 

ประสานกับภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอช่ือศิษย์เก่าท่ีจํานวน ๒ ท่าน ได้แก่  26 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ  27 

๒) นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ 28 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ และ     29 

นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ Mahidol University Alumni Recognition 30 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอช่ือไปยังมหาวิยาลัยต่อไป 31 

 32 
 ๓.๑๒ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 33 

ความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครัง้ท่ี ๒) 34 



 

 

๑๓

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า  สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1 

๑๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย2 

และความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระการปรับปรุง เสนอให้ ผศ.3 

ไชยนันต์ แท่งทอง ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   4 

  ด้วยอาจารย์ ชัชชัย ธนโชคสว่าง อาจารย์สังกัดภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงมี5 

ผลงานทางวิชาการครบถ้วน จํานวน ๓ รายการ จึงขอปรับเพ่ิมเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือทําหน้าท่ีใน6 

การสอน ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี7 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  8 

 อน่ึง หลักสูตรฯ ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี   9 

       - ท่ีประชุมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 10 

      - ท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โดยวิธีเวียน) เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 11 

๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 13 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๒)  14 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 15 
 16 

๓.๑๓ เสนอแต่งต้ังศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) 17 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา มีความประสงค์ขอเสนอแต่งต้ัง 18 

Professor Bruce Malcolm Russell จาก Department of Microbiology and Immunology, University 19 

of Otago, New Zealand นักวิชาการท่ีมีความสามารถและศักยภาพด้านการสอนและการทําวิจัยในสาขา20 

ปรสิตวิทยา เป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน21 

ความก้าวหน้าทางการเรียน การสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการของภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 22 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง Professor Bruce Malcolm Russell เป็น24 

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) 25 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 26 
 27 

๓.๑๔ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี28 

ได้รับแต่งต้ังจากคณบดีให้ปฏิบัติหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ ท่ีใช้ในการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 30 

  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร แจ้งว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตําแหน่ง31 

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง32 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ33 

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กาํหนดให้ผลงานทางวิชาการประเภทตํารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการใน34 

ลักษณะอ่ืน ท่ีใช้ในการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ยกเว้นงานวิจัย 35 



 

 

๑๔

และบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน1 

คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ท่ีมาจาก2 

หลากหลายสถาบัน 3 

  ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้ส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการท่ี4 

สูงข้ึนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสนับสนุนให้อาจารย์ได้ดําเนินการสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า5 

ด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้6 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะ จึงได้จัดทํา (ร่าง) 7 

ประกาศคณะ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งต้ังจากคณบดี ให้8 

ปฏิบัติหน้าท่ีประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ท่ีใช้ในการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 9 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานย่ิงข้ึน รายละเอียดเอกสาร10 

ประกอบการประชุม 11 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน12 

ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งต้ังจากคณบดีให้ปฏิบัติหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ ท่ีใช้ในการขอ13 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีเสนอ 14 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 15 
 16 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเน่ือง 17 

๔.๑  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕  18 

  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยประธานสภาอาจารย์ลาประชุม จึงขอถอนเรื่องออก และนําเรื่องเข้า19 

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 20 

     มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้ถอนเรื่อง 21 
 22 
 ๔.๒  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ23 

วิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 24 

            รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 25 

เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มีการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะ 26 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ใน27 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังน้ี  28 

  ๑. ให้แก้ไขช่ือประกาศเป็น “หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ29 

วิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Reward) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕” 30 

  ๒. ให้คงการจ่ายค่ายตอบแทน ในข้อ ๓.๑ ของประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ31 

จ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 32 

๒๕๖๔ ในวารสารประเภท Quartile Q3 และ Quartile Q4  33 

  ท่ีประชุมได้รับทราบการแก้ไขตามข้อเสนอ และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์34 

และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับ35 



 

 

๑๕

นานาชาติ (Reward) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น1 

ไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

  มติท่ีประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 
 4 
  ๔.๓  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย5 

และบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 6 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 7 

เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มีการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะ 8 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิ จัยและบทความปริทัศน์ ใน9 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้แก้ไขช่ือประกาศเป็นช่ือประกาศเป็น 10 

“หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการ11 

ระดับนานาชาติ (Page charge) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 12 

  นอกจากน้ี งานวิจัยฯ เสนอปรับแก้ไขข้อความเพ่ิมเติมในประกาศให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 13 

โดย ให้เพ่ิมข้อความในข้อ ๕ ของประกาศฯ ดังน้ี 14 

  “กรณีการขอรับเงินตามข้อ ๓.๒ ช่ือผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์15 

บรรณกิจ (Corresponding author) ท่ีปรากฏในบทความ ต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานในสังกัด16 

คณะเต็มเวลา” 17 

  ในการน้ี คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน18 

การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Page charge) (ฉบับท่ี ๒) 19 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสาร20 

ประกอบการประชุม 21 

  รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ แจ้งว่า (ร่าง) ประกาศคณะฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ผ่านท่ีประชุม22 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 23 

  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบด้วยผู้บริหารภาควิชา 24 

ผู้บริหารคณะ ซ่ึงท่ีทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ไม่มีบทบาท25 

หน้าท่ีตามประกาศแต่งต้ัง  26 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความ (ร่าง) ประกาศฯ ดังน้ี 27 

๑. ให้เพ่ิมข้อความ ในข้อ ๕ ของประกาศฯ โดยให้ปรับแก้ข้อความเป็น “กรณีการขอรับเงิน28 

ตามข้อ ๓.๒ ช่ือผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ท่ี29 

ปรากฏในบทความ ต้องเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์” 30 

๒. ข้อความ “ข้อ ๔.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานในสังกัดคณะเต็มเวลา” ตัดคําว่า31 

“สายวิชาการ” 32 

      มติท่ีประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปโดยปรับแก้ไขข้อความตามท่ีเสนอ 33 
 34 
 35 



 

 

๑๖ 

  ๔.๔  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพ และบริการ    1 

       วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ลาประชุม จึงขอถอนเรื่องออก และ    3 

นําเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 4 

     มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้ถอนเรื่อง 5 
 6 
  ๔.๕  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงิน7 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการท่ีต้องทําสัญญาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

พ.ศ.๒๕๖๕ 9 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ลาประชุม จึงขอถอนเร่ืองออก และ     10 

นําเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 11 

     มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้ถอนเรื่อง 12 
 13 

  ๔.๖  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกและการย้ายสาขาวิชาเอก หลักสูตรสาธารณสุข14 

ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 16 

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติให้ทบทวนปรับ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง 17 

หลักเกณฑ์การเลือกและการย้ายสาขาวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.18 

๒๕๖๕ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  19 

  ในการน้ีคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว จึง20 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 21 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกและการ22 

ย้ายสาขาวิชาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 23 

  มติท่ีประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 24 

 25 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 26 

 ๕.๑ เรื่องแจ้งจากคณบดี 27 

 ๕.๑.๑ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิก28 

การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและจัดหาห้องนํ้าสําหรับผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดังน้ัน29 

มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว ขอแจ้งสรุปดังน้ี 30 

   ขอให้ส่วนงานที่มีกิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในภาพรวม ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว 31 

และเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศของผู้ท่ีมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศกําเนิดหรือผู้ท่ีมีความหลาก 32 

หลายทางเพศ จึงขอให้ส่วนงานจัดหาห้องนํ้าสําหรับผู้ท่ีมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศกําเนิดหรือผู้ท่ีมีความ33 

หลากหลายทางเพศตามความเหมาะสม 34 



 

 

๑๗

  ประธานฯ เสนอว่า คณะจะดําเนินการปรับห้องนํ้าบางห้องให้สามารถเข้าได้ทุกเพศ และให้มี1 

ทุกอาคาร และเห็นว่าจะไม่ปรับห้องนํ้าทุกช้ัน เบ้ืองต้นจะปรับห้องนํ้าอาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน ๑ ท่ีสามารถ2 

ใช้ได้ทุกเพศ และขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชาท่ีเห็นว่าห้องนํ้าจุดใดเหมาะสมท่ีจะปรับได้ ขอให้แจ้งมายัง3 

คณบดี 4 

  รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า ให้ปรับตามหลักการและเพ่ือความปลอดภัยสําหรับผู้หญิง จึง5 

เสนอว่าคณะมีห้องนํ้าสําหรับผู้สูงอายุ ซ่ึงสามารถใช้ได้ทุกเพศอยู่แล้ว ให้ความร่วมมือตามความเหมาะสม 6 

 ๕.๑.๒ การจัดทําบันทึกความร่วมมือภายในประเทศ 7 

๑) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  คณะได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับและบริษัท 8 

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ในการดําเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ด้าน9 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา และการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม10 

ศักยภาพของบุคลากร มีกําหนดระยะเวลา ๒ (สอง) ปี นับต้ังแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ            11 

ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   12 

          ๒) เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัยการ13 

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการและการกําหนด14 

อาหาร และมหาบัณฑิตด้านการจัดการ ท่ีมีความรู้ความสามารถลึกซ้ึงด้านอาหาร โภชนาการ และการจัดการ15 

ธุรกิจ โดยมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการและมีความเป็นสากล เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของ16 

มหาวิทยาลัย และนําพาประเทศไปสู่ความม่ันคงด้านสุขภาพและเศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน17 

ขององค์การสหประชาชาติ โดยจะมีกําหนดระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ปี นับแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ18 

ร่วมมือ 19 

 ๕.๑.๓  เรื่องแจ้งการดําเนินการคณะ 20 

๑) ประกาศคณะ เรื่อง การกําหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร21 

คณะให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการดําเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่22 

เกี่ยวข้องกับการใช้อาคาร 23 

  ๒) คณะมีนโยบายพัฒนาและจัดการสถานท่ีให้เป็นรูปแบบ Common-Pool Resources 24 

เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ในการน้ี25 

คณะได้รับความร่วมมือจากภาควิชาชีวสถิติจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ 26 

สุพรรณทัสน์ ห้อง ๓๑๐๕ อาคาร ๓ ช้ัน ๑ เพ่ือให้บริการส่วนกลาง ท้ังน้ีคณะโดยความเห็นชอบจากที่ประชุม27 

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากการใช้อาคารสถานท่ี จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๑๗๑๔  อาคาร ๑ 28 

ช้ัน ๗ เพ่ือให้บริการส่วนกลางสําหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการ  29 

โดยสามารถเข้าจองการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการจองห้องแบบออนไลน์ของคณะ ได้30 

ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  31 

  ๓) คณะได้ดําเนินการจัดหากล่องใส่กระดาษชําระ (สีเทา ทรงสี่เหลี่ยม) ติดต้ังห้องนํ้าอาคาร ๖ 32 

อาคาร ๔ ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ (บริษัททยอยส่งของและคณะดําเนินการทยอยติดต้ัง)  33 



 

 

๑๘

๔) คณะได้ดําเนินการย่ืนขอรับรองเป็นสถาบันหลักเพ่ือจัดการศึกษาต่อเน่ืองวิชาชีพการ1 

สาธารณสุขชุมชน ตามประกาศสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันท่ี2 

จัดการศึกษาต่อเน่ือง การรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองและการกําหนดหน่วยคะแนน 3 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร สามารถเก็บหน่วยคะแนน ในฐานข้อมูลของ4 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ของสภาการสาธารณสุขชุมช เพ่ือสะสมหน่วยคะแนนไว้สําหรับการขอต่ออายุใบอนุญาต5 

ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการขอรับรองเป็นสถาบันหลัก 6 

๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 7 

          ๕) คณะดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาและ           8 

ทีมบริหารคณะ ประจําปี ๒๕๖๕ โดยการกําหนดข้อคําถามตามเกณฑ์การประเมินของ (TQA/ EdPEx) เพ่ือ9 

นําผลการประเมินไปใช้ประกอบการรับตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ   ในการน้ี  คณะ10 

ดําเนินการส่งลิงก์แบบสํารวจไปยังบุคลากรทุกท่านทาง อีเมล @mahidol.ac.th  (๑ ท่านสามารถตอบแบบ11 

สํารวจได้เพียง ๑ ครั้ง) ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว 12 

๖) ตามท่ีคณะได้ดําเนินโครงการฯ “PH Home Managerial Walk by The Team” โดย13 

คณบดีและทีมบริหาร เข้ารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาควิชา  เรื่องการปรับปรุง/พัฒนาด้านกายภาพและ14 

ความปลอดภัยในภาควิชา ซ่ึงเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ น้ัน  คณะได้ดําเนินการรับฟัง15 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาควิชาครบ ๑๓ ภาควิชา เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงงานกายภาพฯ ได้เข้าดําเนินการโดยมี16 

ผลการดําเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  17 

๗) ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคลากร18 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการช่วยลดการใช้พลังงานในแต่ละส่วนงาน ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ19 

อย่างต่อเน่ือง และมีความย่ังยืน คณะจึงกําหนดจะจัดโครงการ “PH ร่วมใจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” โดยมี20 

วัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า นํ้าประปา และกระดาษ ในปีงบประมาณ 21 

๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๐ อีกท้ังเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากร ให้มีการ22 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  23 

          ๘) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรท่ีมีความ24 

ต้ังใจปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีน่าเชิดชูเกียรติยศ  จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดังกล่าว 25 

โดยให้มีรางวัล “DEAN SARAWUT AWARD” ประจําปี ๒๕๖๕ รางวัลๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท จากคณบดี พร้อม26 

ใบประกาศเกียรติคุณ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

 ๕.๒  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดี 30 

๕.๒.๑ ตามท่ีคณะได้ประมาณการการจัดเก็บรายได้จากการดําเนินงานของคณะ ประจําปี31 

งบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๙๕,๖๑๕,๗๐๐.- บาท การจัดเก็บรายได้จริง ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ 32 

ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้จํานวน ๕,๑๖๕,๔๒๐.๙๖ บาท (ร้อยละ ๘.๗๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 

 ๕.๒.๓ งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 34 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 35 



 

 

๑๙

๕.๒.๔ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 1 

๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

(คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ท่ี ๔๔๕/ ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสาร3 

ประกอบการประชุม 4 

๒) การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 5 

ภายในส่วนงาน (Tier 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทีมผู้ตรวจจากคณะกรรมการ6 

คุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ดําเนินการบันทึกผล7 

ตรวจประเมินคุณภาพฯ ในระบบรายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี8 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 9 

๓) การดําเนินการด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 10 

ภายในส่วนงาน (Tier 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะดําเนินการตรวจประเมิน โดย11 

ใช้ AUN-QA Criteria Version 4.0 จํานวน ๒๐ หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา จะแจ้งข้ันตอน12 

การดําเนินการตรวจประเมินฯ ให้ภาควิชาและหลักสูตรได้รับทราบเป็นลําดับ 13 

งานบริหารการศึกษาฯ จะดําเนินการส่งบันทึกขอให้หลักสูตรพิจารณาแจ้งกําหนดวันและเวลา14 

การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน (Tier 1) ประจําปี15 

งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจะนําข้อมูลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการ16 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป 17 

๔) คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้ดําเนินการจัดทําข้อมูลส่วนกลาง ด้านสิ่ง18 

อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) บนเว็บไซต์คณะ (อินทราเน็ต) เมนู19 

เพจ “AUN-QA” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้หลักสูตรพิจารณานําข้อมูลส่วนกลาง ไปใช้ประกอบการเขียน20 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร  21 

ในการน้ี งานบริหารการศึกษาฯ ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางท่ี22 

เกี่ยวข้องเป็นผู้นําส่งข้อมูลภายใต้การดูแลและได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานระบบเทคโนโลยีการศึกษา งานบริหาร23 

เครื่องมือกลาง งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และห้องสมุด โดยงานระบบสารสนเทศและ24 

สื่อสารองค์กร ดําเนินการสร้างเมนูเพจ “AUN-QA” และนําเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ แล้วบางส่วน ขณะน้ีอยู่25 

ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในคณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําไปประกอบการเขียน26 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 27 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

๕.๓  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย 30 

  ไม่มีเรื่องแจ้ง 31 
 32 

๕.๔  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 33 

   ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายจะพัฒนาวารสาร “วารสาร34 

สาธารณสุขไทย” ให้เกิดประสิทธิภาพและมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติท่ีมี35 



 

 

๒๐

มาตรฐานและเกณฑ์สากล คณะ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสาร Thai Journal of Public Health 1 

คําสั่งท่ี ๔๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

  รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งขอเพ่ิมช่ือ Adjust Profersess ของภาควิชาสุขศึกษาและ3 

พฤติกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 4 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 
 ๕.๕  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 7 

๑. การปรับคํานิยาม E-learning  8 

โดยนอกจากจะใช้ platform LMS (learning management system) แล้ว ต้องมีบทเรียน9 

ออนไลน์แบบ Asynchronous  อย่างน้อย ๑ ครั้ง  10 

๒. การประกวดให้รางวัลทางด้านการจัดการศึกษา 11 

หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้รางวัลอาจารย์ท่ีมีความสามารถในการปรับตัวด้านการสอนดีเด่น 12 

(Agility Teaching Award) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 13 

          ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตาม14 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล Academic and Entrepreneurial Education เพ่ือพัฒนาคุณภาพ15 

การศึกษาและหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียนเพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็น Global 16 

Talents ทีมบริหารจึงเห็นสมควรให้รางวัลอาจารย์ท่ีมีความสามารถในการปรับตัวด้านการสอนดีเด่น (Agility 17 

Teaching Award) เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให้กับอาจารย์ของคณะ ในการพัฒนา18 

ความสามารถในการปรับตัวด้านการสอนต่อไป โดยมีจํานวน ๔ รางวัล ได้แก่  19 

๑. รางวัลอาจารย์ผู้จัดทํารายวิชา MAP-C  สูงสุด มีเกณฑ์ดังน้ี 20 

‐ เป็นอาจารย์ประจําของคณะ  21 

‐ มีจํานวนรายวิชา MAP-C ท่ีได้รับอนุมัติและเปิดในระบบในเวปไซด์ของบัณฑิต22 

วิทยาลัยสูงสุด ต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) 23 

๒. รางวัลอาจารย์ผู้จัดทํารายวิชา Micro-Credential ในระดับบัณฑิตศึกษาสูงสุด มีเกณฑ์24 

ดังน้ี 25 

‐ เป็นอาจารย์ประจําของคณะ  26 

‐ มีจํานวนรายวิชา Micro-Credential ท่ีได้รับอนุมัติและเปิดในระบบในเวปไซด์ของ27 

บัณฑิตวิทยาลัยสูงสุด ต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) 28 

๓. รางวัล ผู้จัดทํารายวิชา Micro Credential ในระดับปริญญาตรีสูงสุด มีเกณฑ์ดังน้ี 29 

‐ เป็นอาจารย์ประจําของคณะ  30 

‐ มีจํานวนรายวิชา Micro-Credential ท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปี31 

การศึกษา ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) 32 

๔. รางวัล ผู้จัดทํารายวิชา E-learning สูงสุด มีเกณฑ์ดังน้ี 33 



 

 

๒๑

มีจํานวนรายวิชา E-learning ตามคํานิยามในบันทึกข้อตกลงผลการดําเนินงานของส่วนงาน (PA) 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารายงานต่องานบริหารการศึกษาฯ คณะ 2 

ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) 3 

 ๕.๕.๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโนบายด้านการศึกษา   4 

                    ๑)  ผลสรุปการพิจารณา (ร่าง) การกําหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียม5 

การศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและในระบบคลังหน่วยกิต รูปแบบ Onsite (Flexible Education & 6 

Credit Unit Bank System) สําหรับบุคคลท่ัวไป 7 

     (๑) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต รูปแบบข้ันบันได 8 

     (๒) การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐  9 

และจัดสรรให้ส่วนงานท่ีจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๘๐ 10 

     (๓) การคํานวณค่าหน่วยกิตแบบ Micro-credential 11 

 ๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการด้านการศึกษาหลังจาก12 

สิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 13 

- การขอขยายเวลาการศึกษา อนุโลมให้ขยายได้ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕ 14 

- ให้มีการวัดผลและส่งผลการศึกษาภายใน  ๑ ภาคหลังสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน 15 

- การสอบแก้ตัว ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาน้ันๆ 16 

- ไม่อนุญาตให้รายวิชาปกติวัดผลแบบ ให้เกรดเป็น O S U 17 

- การลงทะเบียนรายวิชาซํ้าในรายวิชาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ลงทะเบียนได้อีก๑ครั้ง ภายในปี18 

การศึกษา ๒๕๖๖ หากยังไม่ผ่านอีก ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 19 

- การพ้นสภาพเน่ืองจากเกรดต่ํา จะดําเนินการอีกครั้ง ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา 20 

๒๕๖๖ เป็นต้นไป 21 

  ๓) กองบริหารการศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 22 

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖ หลักสูตร ๘ ส่วนงาน ดังประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 23 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษา ต้ังแต่รหัส24 

ประจําตัว ๖๖xXXX เป็นต้นไป พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 

  ๔) ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ MUx for Flexible 26 

Education: Micro-credential to Degree (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) 27 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในแต่ละ28 

ส่วนงานสามารถเสนอรายวิชาเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ดูรายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร29 

เพ่ิมเติมและเสนอรายวิชาเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ได้ท่ี https://bit.ly/MOOC๒๕๖๖ โดยเสนอรายวิชาเข้าร่วม30 

โครงการฯ ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่าน้ัน (โดยยึดวันแสดงผลในใบสมัครเป็น31 

หลัก) 32 

  ๕.๕.๒ เรื่องแจ้งการศึกษาระดับปริญญาตรี  33 



 

 

๒๒

 ๑) สรุปสถานการณ์การเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ  หลักสูตรระดับ1 

ปริญญาตรีจํานวน ๔ หลักสูตร  (หลักสูตรเปิดใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จํานวน  ๒ หลักสูตร) 2 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

 ๒) รายงานผลการส่ง มคอ.๓/๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕  4 

(ข้อมูลวันท่ี  ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 ๕.๕.๓  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ (วันพุธท่ี 6 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕) 7 

๑) เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 8 

มหิดล ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติ 9 

งานระดับบัณฑิตศึกษาเป็นตําแหน่งท่ีมีการแข่งขัน มีความขาดแคลนในตลาดแรงงานสูง เป็นผู้มีความรู้ 10 

ความสามารถและศักยภาพสูง และเพ่ือเป็นการจูงใจและรักษาบุคลากรไว้น้ัน บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทํา 11 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่12 

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ 13 

๒) ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้มีประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์14 

และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควบกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลง15 

วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบัน มีหลักสูตรตามประกาศดังกล่าว  ๕ หลักสูตรดังน้ี 16 

  ๓) การดําเนินการลงทะเบียน รายวิชาเลือก สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจํา ภาค17 

ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 

      - ลงทะเบียนปกติ   วันท่ี ๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 19 

      - ลงทะเบียนล่าช้า/ เพ่ิม-ลด  วันท่ี ๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 20 

๔) การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสาร21 

ประกอบการประชุม  22 

    - ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ น. (ชําระหลังจาก23 

น้ีต้องชําระค่าปรับการชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 24 

    - ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอขยายเวลาการศึกษา (จํานวน ๔,๐๐๐ บาท)  25 

    - มีระยะเวลาศึกษาถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาจะต้องสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร26 

นิพนธ์ให้มีผล “ผ่าน” ภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษา 27 

๕) สรุปจํานวนนักศึกษาทดลองเรียน รหัส  ๖๓ - ๖๕ รวมท้ังหมด ๔๗๒ คน โดยมีนักศึกษา28 

ทดลองเรียนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๘๖ คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

๖) กําหนดวันจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบภาค30 

ปลาย) ในวันเสาร์ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM 31 

๗) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 32 

    กลุ่มท่ี ๑  กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 33 

    กลุ่มท่ี ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 34 



 

 

๒๓

    กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 1 

    กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ 2 

เปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ต้ังแต่บัดน้ี - ๒๘ กุมภาพันธ์ 3 

๒๕๖๖ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

๘) รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๖ รางวัล 5 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

๙) การจัดสรรเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือตํารา/วารสาร ในรูปแบบต่างๆ ให้กับ7 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 8 

เน่ืองด้วย จํานวนเงินค่าบํารุงห้องสมุดท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-9 

๖๖ น้ี ภายหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ยังคงเหลืออยู่ส่วนหน่ึง บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะจัดสรรให้กับส่วนงานต่างๆ 10 

ส่วนงานละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือจัดซ้ือตํารา/วารสาร ในรูปแบบต่างๆ 11 

๕.๕.๔  เรื่องแจ้งจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 12 

๑) สํานักงานบัณฑิตศึกษา งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา กําหนดจัดโครงการ 13 

Let’s Celebrate New Year Party 2023 สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา 14 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน ขอเชิญนักศึกษาระดับ15 

บัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 16 

๒) สรุปสถานการณ์การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ              17 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  จํานวน ๑๘ หลักสูตร รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

๓) สรุปรายวิชาท่ีเปิด MAP-C ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ19 

สาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คงเดิม จํานวน ๒๘ รายวิชา (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 20 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 21 

๔) สรุปการสํารวจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ e–Learning คณะสาธารณสุขศาสตร์  22 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จากจํานวน ๘๐ รายวิชา เพ่ิมมาอีก ๒ รายวิชา รวมจํานวน 23 

๘๒ รายวิชา (ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

๕.๕.๕  ตารางแสดงข้อแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอการรับรอง MUPSF สําหรับ25 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดเอกสาร MUPH SPF 03 ประกอบการประชุม 26 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 

 ๕.๖  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 29 

  ไม่มีเรื่องแจ้ง 30 
 31 
  ๕.๗  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร 32 

๕.๗.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ทําบันทึกแจ้งให้33 

ภาควิชา/หน่วยงานดําเนินการ ดังน้ี 34 



 

 

๒๔

๑) ติดตามผลการดําเนินงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ1 

การประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บไว้ท่ีภาควิชา/หน่วยงาน 2 

๒)  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในรอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 3 

๒๕๖๖  มี ๓ แบบฟอร์ม 4 

  (๑)  แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๖  5 

(ระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 6 

  (๒)  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๖  7 

(ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง) 8 

  (๓)  แบบสรุปและแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 9 

 ท้ังน้ี ขอให้จัดทํา PDF ไฟล์และลงนาม Digital sign หรือพิมพ์กระดาษ ลงนามแล้ว scan ใส่10 

ไฟล์ ส่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  11 

    ๕.๗.๒  คณะจัดโครงการสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ อายุไม่เกิน ๔๓ ปี เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ12 

สอนและการเสริมสร้างพลังทีม” เพ่ือเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนให้13 

ทันสมัยสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความผูกพัน การทํางานเป็นทีม14 

เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านการศึกษาและด้านวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  15 

ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 16 

   ๑) การบรรยาย เรื่อง “สอนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ: เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการ17 

ประเมินผล” วิทยากรโดย ผศ.วิชัย เสวกงาม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco 18 

WebEx Meeting 19 

   ๒)  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “การเสริมพลังทีม: การส่ือสารเชิงบวก” วิทยากร ผศ.ชัยวัฒน์ 20 

วงษ์อาษา และทีม 21 

๕.๗.๓  รายนามบุคลากรท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุข22 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติ และเสนอช่ือบุคลากรดีเด่น23 

ระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 24 

กลุ่มท่ี ๓    ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ จํานวน ๑ คน นางสาวสุกัญญา โควาวิเศษสุต 25 

กลุ่มท่ี ๕.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในคณะ ติดต่อกันไม่เกิน 26 

๑๐ ปี จํานวน ๑ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี 27 

กลุ่มท่ี ๕.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในคณะ ติดต่อกันเกิน ๑๐ 28 

ปี จํานวน ๑ คน รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 29 

กลุ่มท่ี ๕.๓  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในคณะ ติดต่อกันไม่30 

เกิน ๑๐ ปี จํานวน ๑ คน นางสาวภัทราพร  เพ็ชรนิล 31 

กลุ่มท่ี ๕.๔ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในคณะ ติดต่อกันเกิน 32 

๑๐ ปี จํานวน ๒ คน นายกิตติพงศ์ จันทะโสภี และนางพิศมัย มณีแจ่มใส 33 

หมายเหตุ เสนอช่ือ นายกิตติพงศ์ จันทะโสภี ไปยังมหาวิทยาลัย 34 



 

 

๒๕

๕.๗.๔  คณะจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสําหรับคนวัยทํางาน (FIN-D HAPPY LIFE) 1 

ซ่ึงเป็นโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมให้กับบุคลากรและให้2 

ดําเนินการจัดกิจกรรมขยายผลภายในคณะ จํานวน ๓ ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยมหิดลให้งบประมาณในการจัด3 

กิจกรรม จํานวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเข้มข้น (End 4 

users) จํานวน ๒๐ คน และกลุ่มท่ัวไป (Awareness)  5 

กิจกรรมที่ ๑ เป็นการบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมทักษะทางการเงินและการลงทุนสําหรับคน6 

วัยทํางาน” วิทยากรโดยคุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย ผู้อํานวยการ Wealth Learning & Development 7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco 8 

WebEx Meeting ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเข้มข้น จํานวน ๕๔ คน ประกอบด้วย บุคลากรสาย9 

วิชาการ จํานวน ๑๑ คน และบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงานคณบดี ๔๓ คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึง10 

พอใจ จํานวน  ๓๑ คน (ร้อยละ ๕๗.๔) มีผลการประเมินดังตารางประกอบการประชุม 11 

กิจกรรมท่ี ๒ โครงการวางแผนการออมดี มีวินัย ได้รางวัล ผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะกลุ่ม12 

เข้มข้น) แข่งขันการออมเงินเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ผู้ท่ีออมได้มากท่ีสุดจะได้รับรางวัล โดยออมได้ไม่เกินวันละ 13 

๒๐ บาท จุดประสงค์ของกิจกรรมน้ี คือเน้นความสมํ่าเสมอในการออม ระหว่างวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 

– ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างดําเนินกิจกรรม) 15 

กิจกรรมท่ี ๓ โครงการรู้คิด....พิชิตหน้ี วิทยากรโดย นายเฉลิมมงคล จันทรแขวก และนางสาว16 

กนกวรรณ บุญน้อม งานบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดในวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – 17 

๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มท่ัวไปและกลุ่มเข้มข้น 18 

 ๕.๗.๕ การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาย19 

วิชาการเพ่ือเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการ” กลุ่มรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ .ศ . 20 

๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จํานวน ๓๕ คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน ๒๔ คน (ร้อยละ ๖๘.๖) จําแนก21 

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๕ คน และ รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑๙ คน มีผลการประเมินดังตาราง22 

ประกอบการประชุม 23 

ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จํานวน ๑๗ คน มี24 

ผู้ตอบแบบประเมินจํานวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๗๐.๖) จําแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๔ คน และ             25 

รองศาสตราจารย์ จํานวน ๘ คน มีผลการประเมินดังตารางประกอบการประชุม 26 

 ๕.๗.๖ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ27 

เพ่ือเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการ” ครั้งท่ี ๒ ฝึกปฏิบัติ (กลุ่มอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) วันท่ี ๒๒ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จํานวน ๓๑ คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน ๒๙ คน (ร้อย29 

ละ ๙๓.๕) จําแนกเป็นอาจารย์จํานวน  ๑๗ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๑ คน มีผลการประเมินดัง30 

ตารางตารางประกอบการประชุม 31 

๕.๗.๗ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับสุภาพสตรี เรื่อง “การสร้างสุขภาวะจากภายใน32 

สู่ภายนอก” ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จํานวน ๒๗ คน มีผู้ตอบแบบ33 

ประเมินจํานวน ๒๐ คน (ร้อยละ ๗๔.๑) จําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๕ คน และบุคลากรสาย34 



 

 

๒๖

สนับสนุน จํานวน ๒๒ คน มีผลการประเมิน ๓ อันดับสูงสุด เรียงอันดับดังน้ี โอกาสแสดงออกหรือแลกเปลี่ยน 1 

และมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมฯ คะแนน ๔.๗๕ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดอบรมฯ ด้านการอํานวยความ2 

สะดวก เช่น การลงทะเบียน และการแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรมความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมฯ ด้านการ3 

อํานวยความสะดวก เช่น การลงทะเบียน และการแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรมคะแนน ๔.๗๐ ความพึงพอใจ4 

โดยรวมต่อการจัดโครงการในครั้งน้ี คะแนน คะแนน ๔.๖๕ 5 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
 ๕.๘  เร่ืองแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 8 

๕.๘.๑ คณะ โดยคณะกรรมการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน คณะสาธารณสุข9 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทํานํ้าด่ืมขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร ภายใต้ช่ือแบรนด์ “PH Plus by Public 10 

Health Mahidol” วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และจําหน่ายให้กับบุคลากร 11 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกในราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการพิจารณากระบวนการผลิตและการข้ึนทะเบียนโดย12 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถจัดจําหน่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดเอกสารประกอบการ13 

ประชุม 14 

รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งข้อสังเกตเร่ืองพ้ืนท่ีจัดเก็บขวดนํ้า และเห็นว่าคณะน่าจะหารือในเรื่อง15 

การพัฒนารายได้จากศักยภาพท่ีมีอยู่ด้วยวิธีการอย่างไรอย่างต่อเน่ือง 16 

 ๕.๘.๒  ด้วยมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา “พชรเกียรติ 17 

มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัศน์” สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี ๒ - ๔ จํานวน ๒ ทุน และนักศึกษาระดับ18 

ปริญญาโท ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ทุน รวม ๓ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน19 

ท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ีคณะกรรมการพัฒนาด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างการ20 

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสมควรได้รับทุนดังกล่าว 21 

 ๕.๘.๓ โครงการมอบทุนการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี22 

การศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเงินบริจาคทุนการศึกษาจากอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก 23 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๖๕๓,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 24 

โดยมีการดําเนินการมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครั้งท่ี ๑ จํานวน ๓๕ ทุน รวมจํานวนเงิน ๓๖๑,๐๐๐ 25 

บาท (สามแสนหกหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) และครั้งท่ี ๒ จํานวน ๑๐ ทุน รวมจํานวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึง26 

แสนหน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมเงินทุนการศึกษาท่ีมอบท้ังสองคร้ังเป็นเงินท้ังสิ้น ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ด27 

หม่ืนหกพันบาทถ้วน)ดังน้ัน ยอดเงินทุนการศึกษาคงเหลือ ๑๗๗,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 28 

อน่ึงได้มีผู้บริจาคทุนการศึกษาเพ่ิมเติมอีกเป็นจํานวน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน29 

ทุนการศึกษาโดยรวมท้ังสิ้น ๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) โดยจะมีการพิจารณา30 

ทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนาด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และจัดพิธีมอบ31 

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป  32 

 ๕.๘.๔ ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ33 

ด้านกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาเครือข่ายสถาบันการศึกษา34 



 

 

๒๗

สาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง1 

ประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  2 

 ๕.๘.๕ สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ “สา’สุข สาดสี ประจําปี3 

การศึกษา ๒๕๖๕” ในวันเสาร์ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ โรงช้าง มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

ศาลายา                 5 

 ๕.๘.๖ สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ “กิจกรรมมอบเครื่องแบบ6 

ประจําสาขา” ในวันเสาร์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๕ น. ณ ห้องเธียเตอร์ ช้ัน ๒ อาคาร7 

สาธารณสุขวิศิษฏ์  8 

 ๕.๘.๗ คณะ กําหนดจัดพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ 9 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ10 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรง11 

หายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน และกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 12 

“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ในวันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๙ - ๑๒.๐๐ น. ณ คณะ และผ่าน13 

ระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings 14 

  ๕.๘.๘ กําหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งท่ี ๑๒ โดย    15 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ กําหนดจัดข้ึนในวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 16 

ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ภายใต้ธีม PHAYATHAI MUSIC FESTIVAL 2023 17 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 18 

 19 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ 20 

      ๖.๑  รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ สอบถามกรณีท่ีคณบดี มีหนังสือไปยังภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 21 

เม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอคืนพ้ืนท่ีห้อง ๑๗๑๔ ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ซ่ึงเป็นห้องท่ี ผศ.              22 

สุวิสา มหาสันทนะ ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอน จึงขอหารือก่อนท่ีคณะจะประกาศให้ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ23 

คอมพิวเตอร์ เน่ืองด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องดังกล่าวลงโปรแกรม GIS ไว้เพ่ือทําการสอนเรื่อง GIS โดยเฉพาะ เป็น24 

โปรแกรมเพ่ือใช้ป้อนข้อมูลต่างๆ และเป็นข้อมูลเฉพาะ ซ่ึงถ้าใช้เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง อาจจะทําให้ข้อมูลในเครื่องสับสน25 

ได้ 26 

  ประธานฯ แจ้งว่า ถ้าโปรแกรม GIS ในคอมพิวเตอร์มีข้อมูลท่ีเป็นความลับขอให้ดําเนินการลบ27 

ข้อมูลออก ถ้าไม่มีความลับสามารถคงโปรแกรมไว้เดิมได้  28 

  รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า ด้วยคณะมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากการใช้อาคาร29 

สถานท่ี ดูแลรับผิดชอบเรื่องนโยบายใช้พ้ืนท่ี ดังน้ันการใช้พ้ืนท่ีไม่ควรกระทบต่อการเรียนการสอน หรือ กรณี30 

การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด ท้ังน้ีหากคณะมีนโยบายเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาได้ใช้ด้วย ต้อง31 

พิจารณาว่าผู้ใช้จะสามารถใช้ห้องดังกล่าวได้เต็มศักยภาพหรือไม่ อาจจะแบ่งพ้ืนท่ีให้ภาควิชาใช้ ๒๐% ส่วนอีก 32 

๘๐% ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีสําหรับเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนๆ หรือหมดความจําเป็นใน33 

การใช้ห้องแล้ว ให้คณะดําเนินการเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้ไม่กระทบต่อการใช้พ้ืนท่ี 34 



 

 

๒๘

  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยหนังสือดังกล่าวได้เรียนถึง ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ สําเนาเรียนหัวหน้า1 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล แจ้งขอคืนพ้ืนท่ี ๒ ห้อง คือ ช้ัน ๖ และช้ัน ๗ พร้อมๆ กับส่งหนังสือขอคืนพ้ืนท่ีไป2 

ยังภาควิชาชีวสถิติและภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลแจ้งว่า ห้องช้ัน ๖ 3 

ภาควิชาฯ ยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่ไม่ประสงค์คืนพ้ืนท่ี หลังจากการหารือคณะได้ทําหนังสือแจ้งไปยังภาควิชา4 

ว่าคณะยินดีให้ภาควิชาฯ ใช้ห้อง ๑๖๑๕ ช้ัน ๖ ต่อไป โดยให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ถูกต้องตามหลักการใช้5 

ห้องปฏิบัติการ ส่วนช้ัน ๗ ภาควิชาฯ แจ้งว่าเป็นห้องท่ี ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ ใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น6 

รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 7 

  ดังน้ันคณะจึงได้ทําหนังสือแจ้งว่า คณะตระหนักเรื่องการเรียนการสอนและไม่ต้องการให้8 

เกิดผลกระทบต่อท่าน แต่ขอให้บุคลากรอื่นๆ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในห้องดังกล่าวด้วย ซ่ึงเรื่องดังกล่าว9 

มหาวิทยาลัยแจ้งให้ยุติเรื่องทั้งหมด โดยให้อํานาจของคณบดีดําเนินการ 10 

  รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ แจ้งว่า หนังสือจากมหาวิทยาลัยแจ้งให้ยุติเรื่องท้ังหมด และให้11 

คณบดีดําเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นด้วย แต่ว่าในการ12 

ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ ไม่ได้เชิญ ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ เข้าช้ีแจงการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอย่างไร13 

ต่อท่ีประชุม 14 

           ประธานฯ แจ้งว่า ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แต่ให้15 

จัดการโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ ในครุภัณฑ์ เพ่ือให้คณะดําเนินการใช้เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง และให้ภาควิชาฯ 16 

รายงานทุก ๖ เดือน เน่ืองจากภาควิชาฯ ยังไม่ได้แจ้งแผนการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย และขอให้หัวหน้า17 

ภาควิชาฯ แจ้ง ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ ว่าถ้าต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน แต่ไม่สามารถวางไว้ท่ี18 

พ้ืนท่ีส่วนกลางได้ ขอให้นําไปใช้ในพ้ืนท่ีส่วนตัว และขอคืนพ้ืนท่ีส่วนกลาง 19 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 20 

 21 

     ๖.๒  รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภาคี22 

เครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งขอเชิญให้ส่งโครงการวิจัยเพ่ือเข้า23 

ร่วมกิจกรรมฯ ในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการหารือท่ีจะนําเสนอโครงการวิจัยร่วมกับ           24 

ผศ.อังสนา บุญธรรม และ ผศ.สุคนธา ศิริ  25 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 26 

 27 

     ๖.๓ ประธานฯ แจ้งขอแสดงความยินดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 28 

รามาธิบดี ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) คนใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม 29 

๒๕๖๖  30 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 33 



 

 

๒๙

  1 นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
นางสาววิไล  กลัดพรหม 

ผศ.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


